



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๑๐๒๖๖

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง COVID - 19 : ผลกระทบต่อความมั่นคง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๒๐๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๑๓๐๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง COVID - 19 : ผลกระทบต่อความมั่นคงฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสนอ
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง COVID - 19 : ผลกระทบต่อความมั่นคง ของคณะกรรมการการทหารและ
ความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก รัยรายงานดังกล่าวไปพิจารณา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานฯ และสรุปผล
การพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานฯ และ
สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ในภาพรวมเห็นว่ารายงานฯ มีความเหมาะสม สามารถนำข้อเสนอเชิงนโยบายไปใช้
เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในภารกิจด้านการพัฒนาประเทศด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ โรคระบาด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก
และสถานการณ์ในประเทศภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๒. มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อรายงานฯ โดยเฉพาะในกรณีเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สำคัญ อาทิ ควรเพิ่มมาตรการกักกันตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มาตรการ
เฝ้าระวังและตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการสอบสวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ค้นหาผู้สัมผัส มาตรการด้านรักษาพยาบาล แยกกักผู้ป่วย และป้องกันการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ
ควรให้หน่วยงานด้านความมั่นคงมีบทบาทเพิ่มเติมในด้านการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและด้านการจัดส่ง
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน/ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรเพิ่มเรื่องปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

/จากการ...

จากการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อถอดบทเรียนและใช้เป็นแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป ควรเพิ่มเรื่องปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลว เพื่อจะทำให้การวิเคราะห์บทเรียนมาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความสมบูรณ์มากขึ้น ควรพิจารณาศึกษารายละเอียดในมิติด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจในวงกว้าง และควรพิจารณาศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนมาตรการด้านสาธารณสุข การบูรณาการมาตรการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๒